
Fundargerð ræktunarstjórnar 16.12.2020  

Mættir eru: Sunna Birna Helgadóttir, Gunnar Örn Arnarson Óli Þór Árnason og Heiðar 
Sveinsson, Unnur Olga Ingvarsdóttir. 

1. Farið yfir fundargerð síðasta fundar. 
 

2. Ákveðið að setja post á heimasíðu og Facebook til félagsmanna með umsögn og dagskrá 
næsta árs. 

 

3. Rætt var um innflutning á fersku sæði, spurning að ýta því máli áfram. 
 

4. DNA prófanir vegan PRA ofl ræddar og málið verður skoða betur, kynna reglur HRFÍ. 
 

5. Tengiliður fyrir Labrador tegundina, spurning um að kjósa um hann á næsta árslfundi. 
 

6. Heiðrun stigahæstu hunda á veiðiprófum á arinu 2020, ákveðið að gera það á ársfundi, fari 
svo að meistarakeppni verði ekki haldin. Sýningarnefnd hefur lagt til að stighæstu hundar á 
sýningum verða ekki heiðraðir þar sem aðeins var ein sýning. 

 

7. Styrkaraðilum var þakkað kærlega fyrir sitt framlag á árinu. 
 

8. Ársfundir verður haldinn 18. Mars 2021.  Þar var rætt um að ath hvort við getum haft hann á 
netinu svo þeir sem búi úti á landi geti sótt fundinn (þett mál í skoðun) 

 
9. Vinna vegna undirbúnings fyrir aðalfund hafin. 
 

10. Rætt var um tíma sem við eigum í Andvarahöllinni og hvernig við gætum nýtt okkar hann 
vegna Covid ástands í heiminum. 

 

Fundi slitið 

F.h. Retriverdeildar 

Gunnar Örn Arnarson 

 

 

 
 


